



Nghe thuốc Tây với chị em

Một giờ tiếp chuyện với Bác sĩ Lê-V. Huế

Hôm ngày thứ năm ấy... Tam giờ buổi mai, chúng tôi đã chực sẵn ở biệt xá...

tiến hóa của phụ-nữ, ta nên mừng, vì họ đã nhận thấy...

Chàng trai soạn K. H. P. T. lên nhờ ngài một vài câu chuyện về phụ-nữ vì chúng tôi sẽ ra một số đặc biệt về phụ-nữ.

Họ hết e lệ, họ hết sự sợ, họ dạn dĩ khi tiếp xúc với xã hội. Ta nên mừng thật, nhưng cái mừng kia ta phải nhường lại cái buồn này là chị em tôi Thấy Thuốc...

Thưa Bác-sĩ, nhờ ngài cho chúng tôi rõ nguyên nhân làm cho phụ-nữ nhiều bệnh như vậy...

— Đó là họ muốn theo học biết Thấy hay đó? — Họ làm, họ càng theo theo lối này gặt lấy họ cũng phải mất thì giờ nhiều và tốn tiền của thêm.

Ông nói trong minh khi hư huyết suy rồi, thì tự nhiên phải xanh xao gầy ốm, ỷ là lẽ thường, chứ không có đâu chi lạ.

Đàn bà Annam ta không phải thế, ai đời họ "đau lưng" rõ ràng, mình coi mạch xong nói họ, họ không chịu lại trở đi, trở lại em mình phải thất vọng năm ba lượt. Chưa hết, về nhà ông chồng truyền lại cho họ một mớ vớ trong lúc nửa, họ trở lại, mạnh nói họ bị ông chồng truyền nhiệm phải chữa luôn cả hai vợ chồng như anh Tây trên kia mới hết được, họ lại không nghe, không chịu rằng bị chồng truyền nhiệm, cho rằng ông chồng tử tế v... v... họ chỉ đau bụng trắng thôi! đau thì cũng sợ sợ thôi!

Từ xưa đến nay, gia đình annam ai bị trôi buột trong vòng lễ giáo rất nghiêm khắc. Một câu "Nam nữ thọ thọ bất thân" đủ làm cho đàn bà ta bị chịu tội Đê-cô-tơ, vì cách xem mạch, tìm thuốc mỗi mỗi về y học...

— Họ dốt đã đành mà nói không nghe, cứ kiếm chuyện nói gạt cho Thấy thuốc nhọc lòng với họ, mất ngày giờ nhiều vô ích quá. — Họ sợ mà cứ vì cái chứng bệnh mắc cơ? —

— Đây cũng là một điểm

(Coi tiếp trang năm)

GIA - CHÁNH

Cung em Ngọc Lan. Mời đây chị tiếp được tho em gửi lên thăm chị và có lẽ cho chị hay rằng việc nhà của em cũng được an ổn như thường, chẳng có đâu chi lộn xộn gì cả...

chủ, rất persil với tô đã băm sẵn vào, rồi chế với một muỗng giấm, với cà đã trong đĩa, rưới bỏ ấy trên cá, rồi dọn lên ăn.

Cá Lỗ-ngư chiên (Morue frite) Bỏ cá vào nước mà ngâm trong lúc đường ngâm cá đó, thì phải xé một củ hành tây với ít tỏi tươi. Xắt cà ra từng miếng, sau bắt cái chảo (mourelle) lên, đổ dầu ăn vào...

Cá Lỗ-ngư nướng (Morue à la provençale) Ngâm cá và luộc cho chín, sau xé nhỏ ra bỏ trong cái chảo trên bằng đất có tráng sẵn, rồi trộn bột bánh sên (fromage gratyère) với chút bơ vào, rắc lên với persil băm sẵn vào, trộn hết cho đều lên ăn.

Cá Lỗ-ngư hấp (Morue grillée) Ngâm cá và luộc cho chín, sau xé nhỏ ra bỏ trong cái chảo trên bằng đất có tráng sẵn, rồi trộn bột bánh sên (fromage gratyère) với chút bơ vào, rắc lên với persil băm sẵn vào, trộn hết cho đều lên ăn.

Thiên hạ đồn Muốn dùng bột Xoan đó loại 15 này đây thêm: Hs-Quan là chủ nhà bột Xoan mới khéo nhất. Mua bột Xoan mới khéo nhất được sự tin cậy, không khi kẻ khác được đời mau, có thể dùng như Xoan Tây.

3 = 10.000 đồng Khi nào có dịp cần kíp xin hãy nhớ y pháp-luật-công-điền chuyên môn. Phan-V. Huệ chỉ sẽ đảm bảo cho việc kiện, sự chứng cứ, công, gia tài, hương hỏa, an táng, một lần chỉ 15 \$, nếu có làm đơn từ thì từ 10 \$ tiếp lên.

Sau rắc bột thỉnh thoảng bỏ thêm vào, rồi xắt ra từng miếng mà trộn với cà băm sẵn. Làm vậy ăn cũng ngon.

Cá Lỗ-ngư chiên với khoai tây (Morue sautée aux pommes de terre) Luộc cá và khoai cho chín rồi xé cá ra từ miếng bằng ngón tay cà, khoai cũng cắt ra làm tư. Sau bắt cái chảo (mourelle) lên, nấu mỡ hay (pepolon) lên, nấu mỡ hay (pepolon) lên, nấu mỡ hay (pepolon) lên...

Cá Hả-răng xông khói (Harengs saurs) Bền xử ta không có thứ cá này, chỉ có bán lấy người ta xông khói cho khô, như cá sặc ở Nam-vang vậy, rồi gói quai bán cho ta mà thôi.

Cá Hả-răng ăn theo đồ nguội (Harengs en hors-d'œuvre) Lửa ít con cá (Hả-răng) bỏ đầu bỏ đuôi, rồi bỏ vào nước nguội trước cho được một giờ, sau vớt ra lột da và rửa xong cho sạch, rồi thoa đều lên hai bên cho khô khà, để trên cái rổ nướng bằng sắt (gril) mà nướng cho chín rồi sắp vào trong đĩa.

Luộc vài cái trứng gà cho thật chín, rồi băm riêng, nhỏ, trong trắng để theo trong chảo, trong đó để trứng trứng, phải băm một củ hành tây cũng cho nhỏ, và băm chung là hành tây với persil cho khô khà. Rồi bỏ (không heo chung) vào chảo, rồi một khóm persil, rồi kể để thì một khóm thơm (trắng) trứng gà và một khóm củ hành băm.

Có sắp nấu vậy cho đều, rồi dọn lên ăn với dầu giấm. Thôi, em tiếp làm mấy món này đi rồi sau chị sẽ chỉ thêm

Nên sanh con nhiều không?

của Mile Hương-Thành dịch-thuật

Vấn-đề này là một trong những vấn-đề đã làm chầy chểnh mảng bao nhiêu nước, đã làm cho dư - luận của quần-chúng lân-tiên sôi-nổi một cách say - sưa.

Phần của những gia đình đông con và tìm đủ phương-châm khuyến-khích sự sanh sản.

Theo như câu của chính-trị, và theo sự hiểu - triền của lô-chức kinh-lẽ nên, các cường-quốc đang phấn-vấn với bài toán, "tho giải, trên kia.

Kết quả rồi mỹ mãn. Thêm lúc nào cơ-quan ấy cũng tìm cách lột-lấy những đê có phương hại đến sự tuyệt-lợi của chúng ta.

Thần một đứa trẻ ra chào đời nó sẽ là một người đê - liêu-thử hay một tên dân-thất-nghiệp? Dân - số càng ngày càng tăng, hiện tượng ấy là điềm báo trước một cơn giặc già hay bão - dâm cho một sự hoả thanh-trai thuyê-ly đàng chính-lại.

— Thế này, theo như người ta nói những nước nào, ít dân đẻ được sống trong cảnh hoàn toàn sung sướng và trả lại sự thong thả về dân số chỉ thêm nhiều dân-thất-nghiệp, sự đời khó cầu ấy đúng chăng? —

Vấn-đề này rất quan-trọng, hơn nữa lại thuộc về chị em ta, cho nên chúng tôi lấy công-tâm đáng lẽ ra đây cho chị em đồng ý xem những tài-liệu dùng làm lợi-khê cho hai phái.

— Chúng tôi đã phỏng - vấn người - bị buộc tội - ông Paul Reboux, vị một trong những người "buộc tội" Thống Soai-L. Bore, Giám-đốc cơ quan quốc-gia liên-hiệp để bài-trả sự tuyệt-lợi. Với chúng tôi nói

Ngài tiếp chuyện tôi một cách niềm - nở trong phòng giầy của ngài ở vùng Saint Honoré.

Ngài cả quyết, tuyên-bổ ngay với chúng tôi: "Cơ-quan quốc-gia liên-hiệp chống với sự tuyệt-lợi số đã bày ra là để che chở cho một lý-lưỡng "Lý-lưỡng báo tàn dân-lê". Trái bao nhiêu năm tháng cơ - quan ấy đã phấn đấu theo lý-lưỡng quốc-chính để Chánh-Thủ luôn luôn ghé mắt đến

đôi tay rừng rợn trước cái đời lượm của họ con số sanh và từ 2 đũa ba kẻ họ đời, là đời với ba người xuống. Và cách đây vài cây số ngàn ta tìm thấy cảnh tượng khác nhau: lúa mọc đầy đống, nước tưới sum sê những cây, trái, dướng sá đống đuc,

Còn nữa,

NGUYỄN-THỊ-HƯƠNG-VÂN Tán-hà

